

Số: 4697... /SGDDĐT-GDTrH

Đắk Nông, ngày 02 tháng 10 năm 2015

V/v Thông báo kết luận Hội thảo nâng
cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi
năm học 2015-2016

Kính gửi:

- Các trường Trung học phổ thông;
- Các trường Phổ thông dân tộc nội trú.

Thực hiện Công văn số 1473/SGDDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thảo, tập huấn nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học năm học 2015-2016; Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo, tập huấn từ ngày 23/9/2015 đến hết ngày 24/9/2015 tại trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, tham dự Hội thảo có Lãnh đạo các trường trung học phổ thông và các trường phổ thông dân tộc nội trú trong toàn tỉnh và 89 giáo viên cốt cán cấp tỉnh các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học.

Nội dung Hội thảo tập trung vào việc nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, nhất là nâng cao chất lượng học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia. Hội thảo đã nghe báo cáo tham luận của các đơn vị, các đại biểu thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức góp ý xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi và xây dựng ma trận đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh và ma trận đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia. Hội thảo thống nhất một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tổ Nghiệp vụ giáo viên cốt cán cấp tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác. Tham gia và đi đầu trong các hoạt động chuyên môn của ngành, qua đó tạo sự lan tỏa trong toàn ngành để nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời tăng cường công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo nguồn học sinh giỏi cho việc tuyển chọn học sinh giỏi vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia. Sau mỗi đợt sinh hoạt chuyên môn của Tổ Nghiệp vụ giáo viên cốt cán cấp tỉnh, các tổ có trách nhiệm đôn đốc giáo viên trong tổ nộp kết quả thực hiện lên mạng (tại trang web: <http://truongtructuyen.edu.vn> hoặc <http://truonghocketnoi.edu.vn>).

2. Các trường trung học phổ thông và các trường phổ thông dân tộc nội trú triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường và biên soạn đề thi đề nghị theo cấu trúc ma trận đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh và ma trận đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2015 – 2016 đã được Tổ Nghiệp vụ giáo viên cốt cán cấp tỉnh xây dựng gồm 09 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học (ma trận đính kèm).

3. Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học (*chuyên đề đính kèm*) trong đợt hội thảo, tập huấn nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi các đơn vị để bổ sung thêm nguồn tài liệu dùng bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh nắm vững vùng kiến thức chuyên sâu, phát triển các kỹ năng tư duy sáng tạo, để có kết quả tốt trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp trong năm học 2015 – 2016.

Trên đây là những nội dung được kết luận tại hội thảo về các giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2015 – 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTrH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Toàn